



BÙI THANH SƠN

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2024

Các đồng chí và đồng nghiệp thân mến,

Hòa chung không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày thành lập nước, ngành ngoại giao ra sức thi đua chào mừng 79 năm ngày truyền thống (28/8/1945 – 28/8/2024). Nhân dịp này, với tình cảm chân thành và thân thiết, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà ngoại giao lão thành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngoại giao và các cơ quan ngoại vụ địa phương trên toàn quốc.

Trong suốt chặng đường hào hùng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước dìu dắt và rèn luyện, luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn, một lòng phụng sự Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong gần 40 năm đổi mới, nhất là từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đạt được những kết quả, thành tựu quan trọng, “có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước”. Trải qua 79 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Ngoại giao đã phát triển vượt bậc theo hướng toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thế hệ cán bộ Ngoại giao ngày nay mãi ghi nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và để lại di sản tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao vô cùng quý báu; các bậc tiền bối cách mạng và các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước đã gây dựng, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Tình hình quốc tế đang chuyển biến mau lẹ, sâu sắc, bên cạnh thời cơ và vận hội mới, cũng xuất hiện nhiều thách thức, khó khăn. Giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng cũng rất vẻ vang đối với công tác đối ngoại và ngành Ngoại giao. Chúng ta có niềm tin vững chắc rằng, với việc vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, giữ vững bản

lĩnh được tôi luyện trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế gần 40 năm qua, toàn ngành Ngoại giao phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong và các thành tựu đã đạt được, tiếp tục đổi mới tư duy và hành động, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Tôi cũng mong các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm và tự hào về truyền thống vẻ vang của ngoại giao cách mạng Việt Nam, ra sức thi đua, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao thân yêu của chúng ta.

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, tâm sáng, chí bền, giành nhiều thắng lợi mới trên cương vị công tác của mình./.

Thân ái,
B. Thanh Sơn

BÙI THANH SƠN